



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 428/2553

16 กรกฎาคม 2553

เกษตรฯ หารือรองผู้ว่ามณฑลกวางตั้งขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง ไทย-มณฑลกวางตั้ง และความคืบหน้าการส่งมอบผลไม้ไทยในกีฬาเอเซียเกมส์ครั้งที่ 16

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง การหารือ ร่วมกับนาย วาน ชิงเหลียง รองผู้ว่าการมณฑลกวางตั้งและนายกเทศมนตรีนครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ประเด็นหารือระหว่างสองประเทศในครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ ความร่วมมือด้านการเกษตรภายใต้กรอบความร่วมมือไทย- มณฑลกวางตั้ง และ การส่งมอบผลไม้ไทยเพื่อใช้ในการเลี้ยงรับรองและมอบให้กับบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเซียเกมส์ครั้งที่ 16

สำหรับ ความร่วมมือด้านการเกษตร ภายใต้กรอบไทย- กวางตั้ง ปัจจุบันการเกษตรจีน มีความก้าวหน้าไปมากทั้งด้านเทคโนโลยีและวิชาการ ดังนั้น ฝ่ายไทยจึงเห็นว่าหากไทยและจีนมีความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตซึ่งรวมทั้งไม้ผล พืชผัก และไม้ดอก การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว การยืดอายุและแปรรูปไม้ผล การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เครื่องจักรกลการเกษตร หม่อนไหม และชลประทาน ทั้งด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนดูงานทั้งในระดับบุคลากรวิจัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริม และเกษตรกร ก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่เดินทางเยือนนครกวางโจว เพื่อหารือความร่วมมือด้านการเกษตรกับนครกวางโจว ซึ่งเบื้องต้นฝ่ายไทยได้เสนอโครงการความร่วมมือด้านพืช สัตว์ และประมง รวม 5 โครงการ ได้แก่ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ในเร็ว ๆ นี้

นายธีระ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ ยังหารือ ความคืบหน้าการสนับสนุนผลไม้ไทยเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาเอเซียเกมส์ ครั้งที่ 16 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 เพื่อเลี้ยงรับรองบุคคลสำคัญและมอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้นำประเทศต่างๆ รวม 45 ประเทศ ที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเซียเกมส์ ครั้งที่ 16 และการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยโลก ซึ่งมณฑลกวางตั้งจะ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในปี 2554 โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมนำผลไม้สดทั้งหมด 10 ชนิด ปริมาณ 5 ตัน และผลไม้แปรรูป จำนวน 500 กิโลกรัม ไปร่วมสำหรับใช้ในการจัดเลี้ยงผู้นำประเทศและแขก VIP แบ่งเป็นผลไม้สด 6 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ส้มโอ กัลยไชย มะพร้าวอ่อน ลำไย ชมพู และ ผลไม้แปรรูป 3 ชนิด รวมทั้งมอบเป็นของที่ระลึกให้กับบุคคลสำคัญ โดยเป็นผลไม้สด 2 ชนิด ได้แก่ มะม่วง และกัลยไชย ตลอดจน นำไป จัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ และแจกซิมทั้ง แบบสดและแปรรูป ซึ่ง ผลไม้ที่จะนำไปใช้ในกิจกรรมดังกล่าว จะมีเพิ่มเติมจากที่นำไปจัดเลี้ยง อีก 4 ชนิด ได้แก่ ทูเรียน มะขามหวาน มังคุด ฝรั่ง โดยจะจัดให้มีการส่งมอบผลไม้ 2 ครั้ง ครั้งแรกที่ต้นทาง คือ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย และครั้งที่สอง ณ ปลายทาง คือ ที่นครกวางโจว มณฑล กวางตั้ง ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้แจ้งยืนยันว่าผลไม้ที่จะส่งไปจีนครั้งนี้ จะเป็นผลไม้ที่มีการคัดคุณภาพ เป็นอย่างดี ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยกับผู้บริโภคอย่างแน่นอน